



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) ตามประกาศ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ โดยดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ได้ทำการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

**ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป**

**ตำแหน่ง คนงาน สังกัด กองช่าง**

ลำดับที่	เลขประจำตัว ผู้สมัครคัดเลือก	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๑	นายวินัย พิมพา	
๒	๑๐๒	นายบุญเสริม คุ่มเอี่ยม	

**ตำแหน่ง คนงาน สังกัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข กองสาธารณสุขฯ**

ลำดับที่	เลขประจำตัว ผู้สมัครคัดเลือก	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๒๐๓	นางสาวปัญญาพร มงคลพันธุ์	

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข จะดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล สมอแข (ชั้น ๒)

**เกณฑ์การตัดสิน**

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และ เมื่อพิจารณาารวมทุกภาคแล้วต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

**ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ**

๑. แต่งกายสุภาพ (ชาย ไม่ควรสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ - หญิง ไม่ควรสวม กางเกงยีนส์)
๒. ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวพร้อมกัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ น. หากพ้น ระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและ บัตรประจำตัวผู้สอบมาเพื่อแสดงตนด้วย
๓. การเข้าสอบคณะกรรมการจะกำหนดตำแหน่งและจัดลำดับการเข้าสอบ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิ สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งให้ทราบในเวลา ๑๓.๑๕ น.
๔. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบสัมภาษณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
ในวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข <http://www.samokhae.go.th>

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางทองม้วน พันธุ์รี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข